

Số: /STNMT-QLMT

Cao Bằng, ngày tháng 5 năm 2023

V/v hướng dẫn thủ tục môi trường đối với  
Dự án xử lý chất thải của các đơn vị trực  
thuộc Sở Y tế tỉnh Cao Bằng

Kính gửi: Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ngày 26/12/2022, Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Công văn số 4569/STNMT-QLMT về việc hướng dẫn thủ tục môi trường đối với hồ sơ nhiệm vụ lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án xử lý chất thải của các đơn vị trực thuộc Sở Y tế tỉnh Cao Bằng gửi Tổng cục Môi trường thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường. Ngày 16/03/2023, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã phúc đáp đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 1690/BTNMT-MT về việc thực hiện thủ tục môi trường đối với dự án xử lý chất thải của các đơn vị trực thuộc Sở Y tế tỉnh Cao Bằng.

Sau khi nghiên cứu nội dung Công văn số 1690/BTNMT-MT ngày 16/03/2023, Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo, giải trình, đề nghị tiếp tục được Quý Bộ hướng dẫn thủ tục môi trường của Dự án, cụ thể như sau:

**1. Xây dựng Quy định về việc thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn y tế trên địa bàn tỉnh.**

UBND tỉnh đã giao cho Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Y tế xây dựng Quyết định ban hành quy định về việc thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế nguy hại trên địa bàn tỉnh Cao Bằng tại Công văn số 3103/UBND-CN ngày 25/11/2022. Hiện tại, Sở Tài nguyên và Môi trường đang hoàn thiện, trong đó có đề xuất nội dung xử lý chất thải nguy hại cho các cơ sở y tế lân cận (mô hình cụm) trước khi lấy ý kiến các sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố Cao Bằng. Do đó, trong thời gian xây dựng thì công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế nguy hại trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn đến năm 2025 thực hiện theo Quyết định số 1740/QĐ-UBND ngày 12/10/2017 và các quy định pháp luật về Luật Bảo vệ môi trường năm 2020.

**2. Xác định tính cần thiết, khả thi thực hiện Dự án.**

Hiện nay, ngành y tế tỉnh Cao Bằng có 19 đơn vị sự nghiệp y tế đang hoạt động khám, chữa, điều trị bệnh và phát sinh các nguồn chất thải, trong đó có chất thải rắn nguy hại. Nhận thức đầy đủ về vai trò, trách nhiệm, Sở Y tế thường xuyên hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị y tế thực hiện tốt công tác thu gom, phân loại và xử lý các chất thải y tế theo Thông tư 20/2021/TT-BYT ngày 26/11/2021 của Bộ Y tế quy định về quản lý chất thải y tế trong phạm vi khuôn viên cơ sở y

tế đảm bảo không ảnh hưởng đến môi trường, cán bộ nhân viên y tế, người dân xung quanh khu vực. Từ năm 2009 đến nay, các cơ sở y tế đã được trang bị đầy đủ các lò đốt rác thải y tế nguy hại đặt trong khuôn viên. Tuy nhiên, do thời gian sử dụng đã lâu, nhiều lò đốt chất thải đã xuống cấp, hỏng hóc, thường xuyên phải cải tạo, sửa chữa, nâng cấp những vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu xử lý chất thải phát sinh thực tế, đôi khi không đáp ứng được thời gian lưu giữ chất thải y tế nguy hại (theo quy định, thời gian lưu tối đa là 02 ngày với chất thải lây nhiễm, thời gian lưu không quá 01 năm đối với chất thải nguy hại không lây nhiễm). Thời gian vừa qua, các cơ sở y tế bị hỏng lò đốt đã vận chuyển sang các cơ sở y tế lân cận để xử lý, việc vận chuyển bằng xe chuyên dụng gây tốn kém kinh phí, có nguy cơ phát tán các vi khuẩn vi rút có hại ra ngoài môi trường rất cao do quãng đường vận chuyển xa, thời gian vận chuyển dài, một số cơ sở y tế đã xử lý chất thải rắn nguy hại cho các cơ sở y tế khác nhưng không nằm trong cụm xử lý thì khó khăn trong việc thanh quyết toán.

Từ những tồn tại, vướng mắc nêu trên, Sở Y tế đã báo cáo và được Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Xử lý chất thải của các đơn vị trực thuộc Sở Y tế tỉnh Cao Bằng. Từ những nội dung trong Công văn của Quý Bộ Tài nguyên và Môi trường, Sở Y tế và các cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh đã rà soát lại các quy hoạch liên quan và thực trạng về công tác thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải y tế nguy hại trên địa bàn tỉnh thì khẳng định lại rằng: Việc thực hiện Dự án xử lý chất thải của các đơn vị trực thuộc Sở Y tế tỉnh Cao Bằng hoàn toàn cấp thiết và phù hợp với điều kiện hiện tại của tỉnh Cao Bằng.

### **3. Xác định thủ tục hồ sơ môi trường đối với Dự án**

Công văn số 1690/BTNMT-MT ngày 16/3/2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường đã đề nghị rà soát Dự án theo các tiêu chí về môi trường và đối chiếu các Phụ lục III, IV ban hành kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP để xác định thủ tục môi trường phải thực hiện.

Sau khi nghiên cứu, Sở Tài nguyên và Môi trường thấy rằng: Phụ lục III kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP là các dự án thuộc đối tượng lập báo cáo đánh giá tác động môi trường thuộc thẩm quyền thẩm định, phê duyệt của Bộ TN&MT; từ số thứ tự 01-04 của Phụ lục IV là các dự án thuộc đối tượng lập hồ sơ cấp giấy phép môi trường, từ số thứ tự 04-11 thuộc đối tượng lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, thuộc thẩm quyền, thẩm định của UBND tỉnh. Dự án trên triển khai có mục tiêu thay thế lò đốt cũ bằng lò đốt mới (*nâng công suất các lò đốt từ 20-25 kg/giờ lên 30-150 kg/giờ và cải tạo lại các nhà đặt lò đốt*) tại các Trung tâm, Bệnh viện tại thị trấn, thành phố Cao Bằng, mà các Trung tâm, Bệnh viện đã có thủ tục môi trường (*Báo cáo đánh giá tác động môi trường/Đề án bảo vệ môi trường chi tiết; Giấy xác nhận công trình môi trường/Quyết định chứng nhận cơ sở đã hoàn thành việc thực hiện các công trình bảo vệ môi*

trường cho Đề án). Do đó, Sở Tài nguyên và Môi trường không thể xác định chính xác thủ tục, thẩm quyền về môi trường của Dự án nêu trên.

Vậy, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cao Bằng kính đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường quan tâm, hướng dẫn cụ thể thêm về thủ tục, thẩm quyền giải quyết hồ sơ về môi trường đối với dự án trên để địa phương sớm thực hiện được đúng, đầy đủ và thực hiện các bước tiếp theo đảm bảo tiến độ dự án.

Sở Tài nguyên và Môi trường xin gửi một số tài liệu phục vụ xác định thủ tục của Dự án đến Quý Bộ gồm: (1) Quyết định số 2190/QĐ-UBND ngày 18/11/2021 của UBND tỉnh Cao Bằng về chủ trương đầu tư Dự án xử lý chất thải của các đơn vị trực thuộc Sở Y tế tỉnh Cao Bằng; (2) Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 25/5/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án xử lý chất thải của các đơn vị trực thuộc Sở Y tế tỉnh Cao Bằng; (3) Quyết định số 2544/QĐ-SYT ngày 08/11/2022 của Sở Y tế tỉnh Cao Bằng về phê duyệt đề cương nhiệm vụ, phương án kỹ thuật thiết kế và dự toán chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án xử lý chất thải của các đơn vị trực thuộc Sở Y tế tỉnh Cao Bằng; (4) Đề cương nhiệm vụ, phương án kỹ thuật thiết kế và dự toán chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi kèm theo Quyết định số 2544/QĐ-SYT ngày 08/11/2022 của Sở Y tế tỉnh Cao Bằng; (5) Công văn 1961/SYT-KHTC ngày 16/5/2023 của Sở Y tế về việc hướng dẫn lập hồ sơ môi trường cho Dự án xử lý chất thải của các đơn vị trực thuộc Sở Y tế tỉnh Cao Bằng; (6) Công văn 1690/BTNMT-MT ngày 16/3/2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc thực hiện thủ tục môi trường đối với Dự án xử lý chất thải của các đơn vị trực thuộc Sở Y tế tỉnh Cao Bằng.

Trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- UBND tỉnh (b/c);
- Sở Y tế;
- Lưu: VT, QLMT.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Chu Đức Quang**